

Hội Xuân Quảng Đà 2009

Ngày thứ Bảy 21 tháng 2 năm nay hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã tổ chức dạ tiệc, dạ vũ mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 tại nhà hàng Thần Tài Fortune trong khu thương xá Seven Corners quận Fallschurch tiểu bang VA. Căn phòng rộng rãi khang trang của nhà hàng Fortune có nhiều màn ảnh chiếu hình để khán giả ngồi nơi nào cũng dễ dàng theo dõi các show trên sân khấu, đêm nay trở nên ấm cúng rực rỡ với các lồng đèn đủ màu trắng, xanh, vàng, hồng, đỏ bằng lụa sản xuất từ Phố Cổ Hội An được anh Tổng Thư Ký Quốc Khánh nâng niu mang về để trang hoàng phòng hội cho thêm phần đặc biệt gợi nhớ quê làng xứ Quảng trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hội Quảng Đà (1999-2009). Một bảng hiệu nền trắng, với chữ xanh đậm "HỘI XUÂN QUẢNG ĐÀ" điểm hai nhánh hoa mai vàng giăng ngang sân khấu khiến căn phòng trông vui mắt lạ thường (đây là công khó của Phó Chủ tịch Thịnh đã đôn đốc đi đặt tấm banner này cho kịp treo hội Xuân 2009)

Mặc dù tình trạng kinh tế khủng hoảng, nhiều người bị thất nghiệp, mất việc làm nhưng số quan khách tham dự hội Xuân Quảng Đà năm nay lại đông đảo hơn các năm trước, có tới hơn 20 đại diện cộng đồng và hội đoàn bạn với tổng số gần 500 quan khách; đây là niềm vui lớn, niềm khích lệ quý giá cho ban Tổ Chức.

Sau phần chào cờ hát quốc ca Mỹ Việt , hai MC Kim Hạnh và Quốc Khánh đã mở đầu chương trình bằng những lời chào mừng quan khách đầy ắp niềm hân hoan và phấn khởi. Bà Kim Hạnh cũng nhỏ nhẹ xin lỗi quan khách vì tục lệ "bốc thăm số bàn" trong hội xuân Quảng Đà nên có nhiều đồng hương không vừa ý với vị trí đang ngồi. Trước tiên, Chủ Tịch hội Quảng Đà, ông Lê Hữu Em, lên diễn đàn cảm ơn Chủ Tịch Cộng Đồng và chủ tịch các hội đoàn, các cơ quan truyền thông truyền hình và toàn thể đồng hương đã tham gia đông đảo hội Xuân Quảng Đà 2009. Theo lời ông "Trong suốt thời gian mười năm hội đã hoạt động tích cực trong các lãnh vực xã hội, văn hóa để phục vụ phúc lợi của đồng hương nơi đất tạm dung, đã tạo rất nhiều cơ hội để hội viên gặp gỡ nhau trao đổi tâm tình và kinh nghiệm, nhớ về xứ Quảng thân yêu... và nhất là đã thật tích cực trong việc cứu trợ đồng hương khốn khó nơi quê nhà." Ông Em cho biết : sở dĩ hội Quảng Đà tiến những bước thật vững chắc trong những năm qua là nhờ vào sự hưởng ứng và tiếp tay nồng nhiệt của nhiều mạnh thường quân như ông bà Trần Hữu Dũng, Kim Chi, Lê Xuân Sướng, Lê Minh Đình, Lê Khắc Huyền, nhạc sĩ Duy Linh, đặc biệt là sự tận tụy làm việc của cựu Hội Trưởng Lê Tổng Mộng Hoa và các vị trong ban chấp hành như ông bà Tổng Vương Thịnh, Trương Văn Hùng, Bùi Cao Đăng, Bùi Kim Hạnh, Nguyễn Ngô Quốc Khanh, Ngọc Anh, Phạm Thành Châu... và nhiều vị

trong ban Quản Trị, đặc biệt là nhiếp ảnh gia tài ba Lê Hữu Thuần. Sau khi ông chủ tịch Lê Hữu Em dứt lời có một mục ngoài chương trình gây ngạc nhiên cho nhiều người; hội Quảng Đà tặng 1 bức tranh của họa sĩ Nguyễn Tấn Hiệp vẽ cảnh chùa Cầu, Hội An cho bà Lê Tổng Mộng Hoa, (cựu chủ tịch) để cảm ơn sự đóng góp tận tình của bà trong 10 năm qua. Bức tranh này vợ chồng Khánh Ngọc Anh tặng làm quà xỏ sổ nhưng họ đã thay thế bằng một bức tranh khác. Bà Hoa vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi được ông Lê Hữu Em và bà Kim Chi mời lên sân khấu để nhận quà TẾT bất ngờ. Bà Hoa cảm ơn Hội và cho biết đây là một " kỷ niệm quý giá khó quên" vì thửa nhỏ nhà của bà ở ngay cạnh Chùa Cầu- ba của bà (Thầy Tổng Khuyến) làm Trưởng Ty Học Chánh, ty này ở dưới chân Chùa Cầu.

Sau đó, bà Lê Tổng Mộng Hoa tường trình về hoạt động của Ủy Ban Yểm Trợ Phòng Đọc Sách Tiếng Việt Thư Viện Thomas Jefferson tại Falls Church, VA trong năm vừa qua. Bà Hoa "tha thiết mời gọi các văn thi hữu mỗi khi có sáng tác mới XIN GỬI TẶNG Phòng Đọc Sách Tiếng Việt – Thư Viện Thomas Jefferson 1 ấn bản gọi là **Tặng Vật Tình Thương** để lại cho thế hệ con cháu chúng ta." Bà cho biết thư viện Thomas Jefferson đang được chỉnh trang và thư viện mới sẽ khang trang hơn, khu sách Việt Nam sẽ được mở rộng.

Bà Hoa cũng "xin tỏ bày LÒNG BIẾT ƠN CHÂN THÀNH đến các người bạn thuộc những hội đoàn khác đã vui vẻ ủng hộ tiếp tay với hội Quảng Đà trong việc bán vé Đêm Xuân Quảng Đà lần này; đến Web Master Lê Quang Chiêu đã giúp cho website "quangda.net" của hội, và cô Trần Trang Khanh của BPSOS đã giúp đỡ cho Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA (Charity Group of VA – Affection) sửa đổi và hoàn tất hồ sơ để được IRS cấp cho TAX EXEMPTION ID 501-C3, đa số thành viên của Nhóm TTTT là đồng hương Quảng Đà muốn hợp lại với nhau để cùng chia xẻ Tình Thương đến các trẻ em khuyết tật, các cụ già neo đơn ở quê mình." Theo lời bà Hoa thì "Hội Quảng Đà tuy sinh sau, đẻ muộn, mới được 10 tuổi đời, nhưng nhờ vào sự hy sinh và lòng đại lượng, vị tha giúp hội của ông chủ tịch Lê Hữu Em cùng sự Đoàn Kết chặt chẽ của Ban Chấp Hành, Ban Quản Trị và toàn thể hội viên cộng thêm sự ủng hộ nhiệt thành của quý ân nhân mà hội Quảng Đà đã phát triển mạnh mẽ." Bà Hoa yêu cầu mọi người "cho một tràng pháo tay" để TÁN THƯỞNG CÔNG LAO quý giá này của Chủ Tịch Lê Hữu Em và hội Quảng Đà.

Chương trình văn nghệ của hội Xuân Quảng Đà tuy không có ca sĩ chuyên nghiệp từ CA về nhưng rất vui và đậm đà hương vị quê nhà với màn đồng ca "Hò Đất Giồng" dân ca xứ Quảng, do ban hợp ca Quảng Đà gồm các giọng nam đậm đặc hương vị của khoai lang Tiên Đò, cao lâu Hội An, nhạc sĩ Phù Chí Phát, Quốc Khánh, Vương Thịnh, Phong, Quang, Thuần. Ban hợp ca này tuy mới trình làng lần đầu tiên nhưng được khán giả tán thưởng bằng tràng pháo tay rộn rã kéo dài.

Trưởng ban văn nghệ và cũng là giọng ca vàng nòng cốt của hội Quảng Đà –Bác sĩ Bùi Cao Đăng- đã rất tế nhị, nhường cho các mầm non văn nghệ con dâu, con trai xứ Quảng và chị Kiều Nga, Hiền hát trước rồi mới đến phiên anh. Trong phần tân nhạc, bản Góc Phố Hội An của Phù Chí Phát do chính tác giả trình bày đã đưa tâm trí của nhiều đồng hương vượt trùng dương trở về mái nhà xưa thăm lại Góc Phố cũ thân quen và họ đã nhiệt tình khen thưởng. Các đồng hương tóc đã muối tiêu như tôi thì rất thích thú khi nghe ca sĩ Anh Hùng cất giọng hò Quảng Nam rặt” mùi nước mắt Nam Ô” than thở bài “Trách Thân” trong lúc các bạn trẻ không hiểu kịp giọng ca mang nhiều tính chất địa phương này.

Ban cổ nhạc của nhạc sĩ Sáu Trân cũng đã đến góp vui cho sinh nhật 10 tuổi của hội Quảng Đà. Tiếp nối màn ca nhạc là cuộc xổ số gây quỹ cho hội rất hào hứng với các giải thưởng rất có giá trị. Theo lời bà Mộng Hoa thì 5 lô đặc biệt trị giá từ \$ 200 đến \$400 Mỹ kim gồm 2 bức tranh, 1 TV & DVD Combo, 1 Digital camera, 1 máy GPS hướng dẫn đường đi; lô độc đắc do chủ tịch Lê Hữu Em tặng là 1 Digital Video Camcorder hiệu JVC; ngoài ra còn 8 lô đồng hạng trị giá từ 100 đến 150 Mỹ kim gồm chuỗi hạt trai đeo cổ, thermos nấu nước sôi bằng điện, Cuisinart Blender/Food Processor, Digital Camera Olympus... Năm ngoái có người bạn sau khi trúng xổ số 1 lô đồng hạng của hội Quảng Đà gồm 2 tặng vật 1 bộ chén đĩa và 1 máy coffee maker đã hỏi tôi: “Tại sao lại cho trúng nhiều như vậy? Sao không chia ra nhiều lô?” Tôi chỉ cười và đáp: “Vì chủ trương của hội muốn rút ngắn thời gian xổ số trong 15 phút và muốn các giải thưởng có giá trị để tỏ ra kính trọng việc mua xổ số ủng hộ của quan khách. Năm nay số tiền bán vé số thu vào được \$1,985.00; số tiền này sẽ được chi dùng trong các công tác từ thiện xã hội của hội Quảng Đà.

Đêm Xuân Quảng Đà kết thúc với màn dạ vũ vui nhộn.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, tuy nhiên năm nay mọi người trong ban tổ chức Hội Xuân đã biểu lộ niềm hân hoan, phấn khởi trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vì họ cảm nhận được lòng ưu ái, sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều đồng hương từ các hội đoàn bạn tại địa phương cũng như từ các nơi xa Richmond, Virginia Beach, New Port New và niềm vui chân thành “Tha hương Ngộ Cổ Tri”.

Người Phố Hội